

Phúc lành của Chúa đến trên các Gia Đình



Thật hoan hỷ khi Thánh lễ đặc biệt có nghi thức “Chúc hôn” được tổ chức tại nhà thờ Heilig Kreuz- Erlangen vào ngày Chủ nhật 7/7/2024. Thánh lễ đã thu hút 26 đôi vợ chồng và đôi bạn tham gia, để xin đón nhận phúc lành của Chúa cho đời sống gia đình trong thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Đây là một con số khá đông, mà chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng trong Thánh lễ.

Hôm nay trời thật trong xanh, gió mát nhẹ, không mưa to gió lớn như ngày hôm qua đó là ơn phúc Chúa ban cho. Vừa đến nơi đã thấy đông người đứng trước cửa nhà thờ, đang vui vẻ chào hỏi nhau. Vì là một ngày vui nên ai cũng mặc đẹp từ các bác lớn tuổi đến các cháu thanh thiếu nhi. Đặc biệt nhất là những tà áo dài của quý bà, quý chị tung bay trong gió như những cánh bướm muôn màu trong vườn xuân.

Đúng 15h Thánh lễ bắt đầu. Tiếng đàn, tiếng hát của Ca đoàn vang lên trong bài ca Nhập lễ, để đón rước Cha và đội giúp lễ bước lên bàn Thánh

*“Tiến bước vào nhà Chúa lòng con hân hoan vui mừng
Tiến bước vào nhà Chúa lòng con tràn ngập hỷ hoan”.*

Nhìn Cha hôm nay thật rạng rỡ với nụ cười luôn nở trên môi. Lời đầu tiên Cha đã có lời khen vườn hoa của CĐ thật là rực rỡ . Đó là vẻ đẹp chúng ta muốn dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa và cùng vỗ tay để chào mừng nhau. Vườn hoa hôm nay có 3 bông hoa đẹp nhất đó là bác Đại (95 t), chị Thu và chị Quế. Vì cả ba đều mừng sinh nhật. Thật tuyệt vời khi chúng ta có niềm vui chung với nhau.

Trong tâm tình đó, đặc biệt Chúa đến với từng gia đình, với từng anh chị em sống yêu thương nhau, sống tình bạn với nhau. Cũng như tất cả con cái của chúng ta cũng luôn luôn được Chúa thương đến và chúc lành. Chúng ta cùng dừng bước trong thinh lặng, để xin Chúa đáng giàu lòng thương xót nhìn đến đời sống gia đình của chúng ta.

Khi chúng ta nói về đời sống gia đình, chúng ta phải nhắc đến những vị Thánh trong gia đình. Một trong những vị Thánh thời đại chính là Thánh Teresa Hài đồng Jesus. Ngài ở trong một gia đình thánh thiện, bởi vì bố mẹ của Ngài cũng là hai vị Thánh. Đó là thánh Louis Martin và thánh Marie Zélie, hai vị sống đời gia đình và thánh thiện. Ông Louis Martin đã có lời nói thật dễ thương: *“Điều tốt hơn hết là chúng ta đặt tất cả mọi sự vào đôi tay tốt lành của Thiên Chúa”.*

Vì vậy ngày hôm nay, ngày mà chúng ta cầu nguyện sống đời gia đình và sống đời tình bạn với nhau. Chúng ta được mời gọi hãy đặt tất cả những gì tốt lành, những gì thịnh vượng và những gì gian nan trong đời vào đôi tay của Thiên Chúa để tạ ơn Ngài và cầu xin ơn Chúa phù trợ.

Cho dù ở trong hoàn cảnh nào dù vui hay buồn, chúng ta cũng chạy đến Chúa và đặt tất cả những vấn đề nan giải của chúng ta ; mà tự mình chúng ta không giải quyết được vào đôi tay tốt lành của Thiên Chúa, để Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta.

Nên trong niềm tin và lòng thương xót của Chúa, giờ đây chúng ta lên để đón nhận phúc lành của Chúa.

Nghi thức chúc lành thật thiêng liêng được bắt đầu với hai bác Bảo, anh chị Hiệp Phượng, anh chị Tiến Thảo v.v...Ngọn nến trong ngày cưới đã từ lâu nằm yên trong tủ kính, nay được Cha đốt lên ngọn lửa của yêu thương và của lòng tri ân và cầu xin ơn lành của Thiên Chúa.

Ánh sáng của ngọn nến sẽ phá tan bóng tối của ích kỷ và sưởi ấm hai tâm hồn đã có lúc nguội lạnh theo năm tháng, nay được hâm nóng lại bằng ngọn lửa của tình yêu và trong ân sủng của Chúa.

Đôi tay của hai người sẽ nắm lấy nhau cùng các con, đã được cột chặt bằng sợi dây đỏ và dây (...). Đó là dấu chỉ tình yêu của hai người và Cha sẽ xin đôi tay của Thiên Chúa chúc lành cho đôi tay của gia đình chúng ta. Cuối cùng đoá hoa hồng được Cha trao tặng cho mỗi gia đình, thay cho lời chúc hạnh phúc của mỗi cặp đôi sẽ luôn tươi đẹp và rạng rỡ như đoá hoa này.

Cuối lễ anh Mạnh lên nói lời cảm ơn Cha, đã luôn quan tâm đến đời sống hôn nhân của các gia đình và tình yêu của các đôi bạn trong thịnh vượng cũng như trong lúc gian nan. Sau lễ Cha mời mọi người lên chụp hình lưu niệm và sang hội trường bên cạnh để dùng tiệc tối với nhau.

Cám ơn BCH cùng tất cả các gia đình đã chung tay góp sức làm nên một buổi tiệc thật hoành tráng. Mỗi món ăn là một vị ngon khác nhau, từ món mặn cho đến món ngọt. Nhìn nét mặt vui cười của mọi người tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc được lan lan toả trong khán phòng . Và không thể không nhìn thấy Cha là người vui nhất, khi nhìn thấy con cái của Cha được no đủ từ tâm hồn đến thể xác.Chúng con cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban cho Liên Giáo Phận chúng ta một Cha Thế tuyệt hảo, với tấm lòng quảng đại Cha luôn yêu thương chăm lo cho đời sống gia đình của chúng con, Cha đau khi nhìn thấy nỗi đau của chúng con. Cha vui khi nhìn thấy các con của Cha hạnh phúc. Chúng con thật may mắn khi có Cha luôn đồng hành với chúng trong mọi hoàn cảnh, dù thịnh vượng hay gian nan.

Một ngày thật tuyệt vời đối với tôi, tôi lại được một lần nữa cùng nắm tay chồng đứng trước bàn thờ Chúa dâng lời thề nguyện. Nhưng lần này hạnh phúc hơn vì có thêm các con. Tôi trở về nhà trong tâm tình cảm tạ, biết ơn. Tôi nhìn thấy chồng mình đẹp hơn và đáng yêu hơn mọi ngày. Mọi giận hờn, khác biệt đã không còn là vấn đề nan giải. Tôi thề nhủ với lòng từ nay nay sẽ dịu dàng, đằm thắm hơn và sẽ nắm chặt tay chồng trong sợi dây đỏ, mà hôm nay Cha đã buộc chặt đôi tay của chúng tôi, cho đến cuối cuộc đời này. Tôi tin rằng đây là dịp để mỗi người nhìn lại và cảm nhận được tình yêu hiện có là ân sủng mà Thiên Chúa bằng cách riêng đã trao tặng cho mỗi gia đình. Chúng ta hãy trân quý và gìn giữ, đừng để khi mất rồi mới tiếc nuối thì đã muộn.

Màn đêm buông xuống, tôi lên giường nhắm mắt lại, mọi việc của ngày hôm nay đã quay trở lại trong đầu tôi như những thước phim quay chậm. Những ánh mắt nụ cười của các bác, các anh chị em thật thân thương. Văng vẳng bên tai vẫn nghe tiếng hát của người thương:

“Hôm nay trước bàn thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em, khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an.

Hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương để kính trọng em, mọi ngày trong đời anh”

Và lời chúc lành của Cha: “Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, ban cho các con được niềm vui của Chúa. Xin con một Thiên Chúa thương xót phụ giúp khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống lòng các con và gìn giữ các con trong lòng thương xót của Chúa. Amen”

Tất cả đã từ từ đưa tôi chìm vào giấc ngủ thật êm đềm và hạnh phúc.....

Cảm xúc của con sau khi tham dự Thánh lễ

Người viết cảm nhận: Mai Hương

Hình ảnh: A. Phước.